



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 9 พฤษภาคม 2563

เรื่อง	สื่อ
1. คิวเฟส2-วันที่17พค. คลายอีก ตู้ออกปากยั้งเอง	ข่าวสด
2. ชาวสวนยางเฮ! ได้รับสิทธิเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท แนะรีบขึ้นทะเบียนกับ...	news.ch7.com
3. 'โกโก้' พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ จ.ขอนแก่น สร้างรายได้ ตลาดโลกต้องการสูง	thailand4.com
4. ภาพข่าว: ช่วยชุมชน	ประชาชาติธุรกิจ
5. คอลัมน์: นอกรอบ: 'อียู' ชู Green Deal นโยบายจัดการภาวะโลกร้อน	ประชาชาติธุรกิจ
6. ทร.ขอใช้ป่าสงวนฯ4,600ไร่ ตั้งกองพันต่อสู้อากาศยาน อ้างคุ้มกันอีอีซี-มาบตาพุด	มติชน (กรอบข่าย)
7. ภาพข่าว: คัดข่าวกรองคน: โครงการใจถึงใจสู้ภัยโควิด	เดลินิวส์ (กรอบข่าย)
8. คอลัมน์: ข่าวข้นคนเข็ม	ข่าวสด (กรอบข่าย)
9. รายงานพิเศษ: ภัยแล้งปีนี้-อาการน่าเป็นห่วง 'กรมชลฯ' เปิดใหม่ไลน์รอรับมือ	ข่าวสด (กรอบข่าย)
10. 13.4ล้านคนเฮส์ปดาห์หน้าแจก5พันครบเล็งช่วยตกหล่น1.7ล้านคน	แนวหน้า
11. สังฆราชเสด็จฯปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าว	มติชน
12. ห่วงอีก3เดือนคนไม่มีกิน	เดลินิวส์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด

หัวข้อข่าว : คิวเฟส2-วันที่17พค. คลายอีก ตู้ออกปากยื่นเอง

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563

ฉบับที่ : 10755 หน้า : 1(ขวา), 7, 12

คิวเฟส2-วันที่17พค. คลายอีก ตู้ออกปากยื่นเอง

คลังตั้งช่วย-กลุ่มชาวค5พัน 1.7ล้านคนอุทธรณ์ไม่ผ่าน สวนยางก็ขอเยียวยาด้วย

ยื่นผ่อนเงื่อนไขเปิดกิจการ
คลายเฟส 2 แน่ 'บิกตู' ลั่นเอง
วันที่ 17 พ.ค. ลดเข้มมาตรการ
ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พร้อมขอขอบคุณ
ที่ให้ความร่วมมือ อ่านต่อหน้า 7

● คลายอีก ต่อจากหน้า 1

จนฝ่าวิกฤตมาได้ระดับหนึ่ง รุดหาหรือกลุ่ม
ผู้บริหารโรงแรม-รับฟังความคิดเห็น ด้าน
รมว.คลังตั้งดูแลกลุ่มที่ขาดมาตรการช่วย
เหลือเดือนละ 5 พัน ประมาณ 1.7 ล้านคน
เชื่อยอดเดินทางมาประท้วงแน่ ถึงคิวชาว
สวนยางได้บ้าง เร่งให้ขึ้นลงทะเบียนภายใน
วันที่ 15 พ.ค.นี้ รับเงินเยียวยารวมหมื่นห้า

★ ตู้ออกรับเตรียมเปิดกิจการอื่นต่อ

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(ป.ป.ส.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ
และ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ว่า ขอขอบคุณ
ผู้ประกอบการทั้งเอกชนและทุกภาคส่วน รวมทั้ง
ประชาชนที่ให้ความร่วมมือจนทำให้
ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 เหลือเพียงหลักหมื่น
วันนี้ได้สั่งการให้รวบรวมแบบอย่างที่ดีและ
ตัวอย่างที่ผู้ประกอบการได้ดำเนินการในส่วน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด

หัวข้อข่าว : คิวเฟส2-วันที่17พค. คลายอีก ผู้ออกปากยืนยันเอง

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563

ฉบับที่ : 10755 หน้า : 1(ขวา), 7, 12

ขององค์กรนั้นๆ ไม่ว่าจะป็นร้านค้าปลีก ร้านค้าย่อยต่างๆ เพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่าง สิ่งสำคัญที่สุดถ้าเราไม่ทำแบบนี้แล้วอันเกิดจากระบบกดทับมาอีกจะเดือดร้อนและลำบากมากกว่าเดิม ฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันครั้งนี้ รัฐบาลมีทุกมาตรการออกมาแล้ว แต่ถ้าทุกคนไม่ทำไม่ปฏิบัติตามก็มีปัญหาทุกอย่างไป ขออย่าให้ทุกเรื่องเป็นความขัดแย้งเลย ทุกประเทศก็เจอปัญหาเช่นเดียวกับเรา และเราถือว่าเราทำดีที่สุด รวมทั้งความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย

“ขอให้ทุกคนอดทนและช่วยกัน รัฐบาลพยายามทำเต็มที่ การช่วยเหลือก็ทยอยออกมาตามลำดับ เพราะเรามีคนจำนวนมาก เราต้องดูแลทั้งผู้ประกอบการ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และเราไม่รู้ว่าสถานการณ์จะยาวนานไปอีกแค่ไหน แต่ทำอะไรที่จะทำให้ในประเทศของเราปลอดภัยให้ได้โดยเร็วมากที่สุด และจากภายนอกก็ต้องระวังอีกด้านหนึ่งเราต้องทำทั้งสองทางด้วยกัน และคิดว่าในเวลาอันใกล้จะเปิดกิจการอย่างอื่นเพิ่มเติมอีก ซึ่งต้องขอประเมินกันอีกนิด” นายกฯ กล่าว

★ลาดวันที่ 17 พค.-ผ่อนระยะสอง

เมื่อถามว่าแนวโน้มขยับขึ้นในการจ้างงานในพื้นที่ต่างๆ เพิ่มขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวยอมรับว่า ใช่ การจ้างงานได้เริ่มขึ้นแล้ว ทำให้มีงานมีเงินเดือน บางส่วนก็ได้รับการชดเชยตามกฎหมาย หากเปิดโรงงานได้ก็จะเริ่มจ้างงาน นั่นคือการฟื้นฟูแล้ว แต่ทำอย่างไรจะให้กลับมาเท่าเดิม บางกิจการหากจะทำให้สูงขึ้นก็จะต้องมีการพัฒนาในส่วนนั้น ไม่ว่าสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมต่างๆ

เพื่อให้ทุกคนไว้วางใจกลับมาเที่ยวประเทศไทย และสุขภาพเราก็ดูแลดีเป็นพิเศษ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจะมาก่อนหรือไม่ ต้องคิดแบบนี้ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมไม่ได้เปิดทุกประเภทพร้อมกันเพราะอาจทำให้รวมไปทั้งหมด ครบนี้ต้องเห็นใจรัฐบาลบ้าง

นายกฯ กล่าวว่ ภาคธุรกิจเอกชนส่วนใหญ่ทุกคนได้ไปพบและคุยกันแล้ว ยืนยันรัฐบาลจะดูแลทุกคนให้ดีที่สุดมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามกรอบกฎหมายและวงเงินงบประมาณที่มีอยู่ รัฐบาลจะใช้เงินให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ขอให้เชื่อมั่นและพึ่งรัฐบาลบ้าง

ผู้สื่อข่าวถามว่าวันที่ 17 พค. จะสามารถผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ในระยะที่สองใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “ใช่ ก็จะใช้ อย่างนั้นแหละ”

ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีตั้งคณะที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจแสดงว่าขณะนี้เราเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูแล้วใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า เราต้องทำทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

★ถกผู้ประกอบการโรงแรม

เวลา 14.50 น. พล.อ.ประยุทธ์เดินทางไปพบปะและหารือกับสมาคมธุรกิจโรงแรมไทย

เพื่อรับมือปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 พร้อมรับฟังแนวทาง ก่อนที่ภาครัฐเตรียมผ่อนปรนให้ธุรกิจโรงแรมกลับมาเปิดให้บริการ ในการคลายล็อกมาตรการและข้อกำหนดระยะที่ 2 ที่จะพิจารณากันในที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ผู้สืบทอดหน้า เช่นเดียวกับห้างสรรพสินค้า ที่จะมีการผ่อนปรนให้เปิดกิจการภายใต้การควบคุม ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อต้นในวันที่ 17 พค.นี้

หลังการพูดคุยและหารือ พล.อ.ประยุทธ์โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพบนเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ได้เดินทางไปพบกับผู้แทนสมาคมโรงแรมไทย ซึ่งอีกหนึ่งภาคธุรกิจที่มีความสำคัญ และได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ ตลอดจนแรงงานในภาคโรงแรม และแรงงานที่เกี่ยวข้องอีกเป็นจำนวนมาก ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน ขอให้ร่วมแรงร่วมใจดูแลกัน และสู้ไปด้วยกัน

“ผมขอขอบคุณ คุณศุภวรัช อนุอม เกียรติภูมิ นายกสมาคม คุณมรริสา สุโกศล หนุนภักดี คุณสุจินต์ เจียรจิตต์ คุณเทียน ประสิทธิ์ โชษภักทรานันท์ และคุณสุรพงษ์

รับเยียวยาเกษตรกรไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อรับเงินเยียวยาประกอบกับเป็นวันกำหนดจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุด้วย ทำให้มีคนไปเข้าคิวรอจนแน่น ๕.ก.ส.สาขาสมุทรสาคร ช.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 8 พ.ค.





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด

หัวข้อข่าว : คิวเฟส2-วันที่17พค. คลายอีก ผู้ออกปากยืนยันเอง

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563

ฉบับที่ : 10755 หน้า : 1(ขวา), 7, 12

เศรษฐกิจกร สำหรับข้อมูล ความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับผม เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาการและความช่วยเหลือต่างๆ ต่อไป” นายทฯ ระบุ

★ยังแห้วเรียนขอเยียวยา 5 พัน

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการรับเรื่องร้องเรียนของกระทรวงการคลังในวันที่ห้า ที่เปิดให้มีการร้องเรียน ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซ.อารีย์สัมพันธ์ ปรากฏว่ายังมีประชาชนที่ไม่ได้ยื่นขอเยียวยา 5,000 บาท จากการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เดินทางมาอย่างคั่งเนื่อง จากการสอบถามเจ้าหน้าที่รับคำร้อง พบว่ามีผู้เดินทางมาร้องสิทธิ์ตั้งแต่เช้ามืด โดยเปิดให้เข้าภายในกรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เพื่อจัดแถว เว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโควิด-19 จากนั้นก่อนช่วง 08.00 น. เจ้าหน้าที่จึงเริ่มรับเรื่อง และจัดการเสร็จในคิวแรกๆ ได้

ในช่วงเวลาประมาณ 09.00 น. มีการแจกบัตรคิวไปแล้วมากกว่า 500 คิว และคาดว่าตลอดช่วงวันจะมีประชาชนทยอยเดินทางมาไม่ต่ำกว่า 1,000 คน โดยภาพรวมในการเรียกร้องสิทธิ์วันที่ 5 มีผู้มาเรียกร้องสิทธิ์ลดลงจาก 4 วันแรก

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดศกษาว่า กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐบาลและกระทรวงการคลัง โดยขยายวันตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนไปจนถึงวันที่ 15 พ.ค.นี้ เนื่องจากยังประเมินไม่ได้ว่าคนจะทยอยมาจนครบเมื่อใด เพราะยังมีผู้ลงทะเบียนไม่สำเร็จอยู่กว่า 1.7 ล้านราย ในจำนวนนี้ก็มีทยอยเดินทางมาสอบถามต่อเนื่อง

สำหรับการรับคำร้องวันที่ 5 นี้คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางมาไม่ต่ำกว่า 1 พันคน ลดลงจากช่วง 3 วันแรก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะรัฐบาลเร่งโอนเงินและกระจายผู้ได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นทุกวัน โดยที่จุดรับเรื่องเรียน จะมีการเตรียมเจ้าหน้าที่ไม่ต่ำกว่า 200 คน เพื่อรับเรื่องจนถึงวันที่ 15 พ.ค.

★คลังเร่งช่วย1.7ล้านรายชวด5พัน

นายสมกร วัชบุณยพงษ์ เลขานุการ รว.คลัง กล่าวถึงความคืบหน้าจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทว่า ขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์เยียวยา 5,000 บาท จำนวน 13.4 ล้านคนแล้ว

โดยกระทรวงการคลังได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วจำนวนกว่า 11 ล้านคน และจะจ่ายให้ครบ 13.4 ล้านคนภายในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตาม ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่มาร้องทุกข์ที่กรมประชาสัมพันธ์นั้น ส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเพราะข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง ซึ่งกรณีนี้ถือว่าลงทะเบียนไม่ผ่าน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1.7 ล้านคน ซึ่งไม่ได้เข้าไปสู่กระบวนการคัดกรอง โดยกระทรวงการคลังกำลังพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลืออยู่

นายธนกรกล่าวอีกว่า สำหรับในส่วนของ การเปิดรับร้องทุกข์นั้นจะเปิด ไปจนถึงวันที่ 15 พ.ค.นี้ โดยคนได้เตรียมข้าวกล่องวันละ 1,000 กล่อง หน้ากากผ้า น้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ มาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนด้วย ซึ่งทาง นายอดุลคน สาวนายน รว.คลัง ตั้งการให้ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดี

★ธกส.แจก10ล้านรายไม่ได้ทุกคน

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดศกษาว่า ขณะนี้มีเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีของธ.ก.ส. ได้แจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารอื่นๆ ผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ที่เปิดให้แจ้งเมื่อวันที่ 7 พ.ค. ตั้งแต่เวลา 20.00 น. แล้วจำนวน 2 แสนราย ยังเหลือเกษตรกรในระบบที่ใช้บัญชีธนาคารอื่นแต่ยังไม่ได้แจ้งอีกกว่า 2 แสนราย โดย ธ.ก.ส.ขอให้มีแจ้งบัญชีภายในวันที่ 13 พ.ค.นี้ เพื่อนำข้อมูลไปตรวจสอบในระบบธนาคาร และสามารถโอนเงินได้ทันตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com มีไว้สำหรับแจ้งเลขที่บัญชี และตรวจสอบสถานะการโอนเงินเท่านั้น ไม่ได้เป็นช่องทางให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนใหม่ ซึ่งการคัดกรองเป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งส่งข้อมูลมาให้ธ.ก.ส. แล้ว 8.3 ล้านราย โดยธ.ก.ส.จะนำข้อมูลไปตรวจสอบความซ้ำซ้อนการรับสิทธิ์อื่น เช่น มาตรการ 5,000 บาทจากเราไม่ทิ้งกัน ข้าราชการบำนาญ ผู้ได้รับเงินประกันคน หากได้รับสิทธิ์อื่นไปแล้วก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ

“ไม่ได้หมายความว่าเกษตรกรที่เข้าข่ายทั้ง

10 ล้านราย โดยเบื้องต้นส่งข้อมูลมาให้ ธ.ก.ส.แล้ว 8.3 ล้านราย จะได้เงินช่วยเหลือทั้งหมด ถ้าตรวจสิทธิ์ซ้ำซ้อนแล้วยังไม่ได้รับการช่วยเหลือก็จะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชี” นายอภิรมย์กล่าว

★ธ.ก.ส.เริ่มโอนเกษตรกร15พ.ค.

นายอภิรมย์กล่าวว่า การตรวจสอบสถานะการโอนเงิน หลังจากที่ได้รับบัตรเกษตรกรซ้ำซ้อนแล้ว หากพบว่า เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากมาตรการอื่นแล้ว ระบบก็จะแจ้งว่า “ท่านไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากท่านได้รับสิทธิ์จากมาตรการอื่น” ไปแล้ว ส่วนรายที่ไม่มีปัญหาจะระบบก็จะแจ้งว่า “ท่านได้รับสิทธิ์ระบบจะเร่งโอนเงินเข้าบัญชี” ซึ่งขณะนี้กำลังให้ทีมงานทำระบบแจ้งข้อมูลให้เกษตรกรเข้าใจง่ายที่สุด เมื่อตรวจสอบแล้วจะได้ไม่มีปัญหา

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร

□ อ่านต่อหน้า 12

● คลายอีก □ ต่อจากหน้า 8

ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยจ่ายเงินให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐ รายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค.) จำนวน 10 ล้านราย วงเงินงบประมาณจำนวน 150,000 ล้านบาท ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง หลังจากระบบประมวลข้อมูลและความซ้ำซ้อนมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ

ทั้งนี้ เมื่อธ.ก.ส.ได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรต่อไป โดยจะกระจายการโอนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ประมาณวันละ 1 ล้านราย คาดเริ่มทยอยโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.เป็นต้นไป

★กทท.แนะขยายวงเร่งขึ้นทะเบียน

นายชงเกียรติ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการยาง รัชการแทนผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กทท.) กล่าวว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2563 มีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด

หัวข้อข่าว : คิวเฟส2-วันที่17พค. คลายอีก ผู้ออกปากยืนยันเอง

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563

ฉบับที่ : 10755 หน้า : 1(ขวา), 7, 12

เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทยอย 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน จำนวน 15,000 บาท ภายใต้งบประมาณรวม 150,000 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนพ.ค.-ก.ค. 2563

ส่วนเกษตรกรชาวสวนยางใช้ฐานข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและแจ้งข้อมูลพื้นที่กับ กยท. ประกอบด้วย เจ้าของสวน ผู้เช่า ผู้ทำสวน และคนกรีดยาง โดยเกษตรกรชาวสวนยางทำนอได้ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนกับ กยท.สามารถขึ้นทะเบียน แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยาง และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้แจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับ กยท. ได้ตั้งแต่วันที่-15 พ.ค.นี้ ณ การยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้านทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ นอกจากนี้สามารถตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนกับ กยท. ได้ที่เว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทย www.rubber.co.th หรือเบอร์โทร. 0-2433-2222 ต่อ 243-245

สำหรับพื้นที่คอนกรีตเยียวเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.จะจัดส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนและการแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางฯ ไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เพื่อรวบรวมข้อมูลเกษตรกร จากนั้น สศก.จะนำส่งข้อมูลต่อไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อให้ตรวจสอบและคัดกรอง ป้องกันการรับสิทธิเยียวจากรัฐบาลซ้ำซ้อน เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วกระทรวงการคลังจะส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส.จ่ายเงินเยียวต่อไป

★เกษตรกรตั้งหน่วยรับเรื่องร้องเรียน

ด้านนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้สั่งการให้ 7 หน่วยงานที่เป็นนายทะเบียนรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม ประมง ปศุสัตว์ ไร่องานอาสา สำนักงานอ้อยและน้ำตาล และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ให้ตั้งหน่วยงานเตรียมรับการร้องเรียนหรืออุทธรณ์ กรณีเกษตรกรอาจไม่พอใจ หรืออาจกลั่นแกล้ง ไม่ได้รับเงินเยียวเกษตรกรจากรัฐบาลจำนวนเงิน 5,000 บาทระยะเวลา 3 เดือน แต่ต้องรอให้มีการประกาศรายชื่อ และจ่ายเงินผ่านพื้นที่ไปก่อน

สำหรับทะเบียนเกษตรกร ที่มีหลักการการลงทะเบียนไม่เหมือนกัน เป็นเรื่องของระเบียบราชการที่กำหนดไว้เพื่อพิสูจน์ความเป็นเกษตรกรในแต่ละสาขาเกษตร โดยพืช

ประมง ปศุสัตว์ ส่วนใหญ่จะลงทะเบียนเป็นครัวเรือน ยกเว้นยางพารา ที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยางพาราแห่งชาติ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นราย เจ้าของสวน คนกรีดยาง คนเช่าสวนยางพารา คนที่ปลูกในป่าทั้งหมดมีคุณสมบัติ เป็นชาวสวนยางตาม พ.ร.บ. ยางพารา

นายอนันต์กล่าวว่า สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่ไม่เคยมีทะเบียน รัฐบาลให้ออกาสขึ้นทะเบียนเพิ่มภายใน 15 พ.ค. 2563 โดยขานาบางส่วนมีปัญหาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน เพราะเป็นช่วงฤดูแล้ง ยังไม่สามารถทำนาได้ และในเขตชลประทาน กรมชลประทานก็ขอความร่วมมือให้กรมอุตุฯนิยมนิเวศวิทยาประกาศเข้าฤดูฝนอย่างเป็นทางการ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับการทำนาหาคฝนทิ้งช่วงเรื่องนี้ต้องพิสูจน์ เพราะเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้แต่สงสัยแล้วว่าหากทำนาจริงทำไม่ไม่ลงทะเบียน เพราะที่ผ่านมามีการช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิต ค่าเกี่ยว หลายโครงการ แต่ก็ไม่ยอมมาดำเนินการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง

★บอर्डสปส.ลั่นจ่ายว่างงานเพิ่ม

วันเดียวกัน น.ส.อรุณี ศรีโต กรรมการประกันสังคม ฝ่ายลูกจ้าง กล่าวถึงกรณี น.ร.ว.จัดงบกล 150,000 ล้านบาท เตรียมเสนอ ครม.พิจารณาเพิ่มการจ่ายเงินกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 จาก 62 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน แต่ไม่เกินเพดาน 15,000 บาท เป็น 75 เปอร์เซ็นต์ว่า การประชุมบอร์ดประกันสังคมเมื่อวันที่ 7 พ.ค. มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่เห็นด้วยที่จะเพิ่มการจ่ายเงินเป็น 75 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีใครแย้ง เพราะพูดกันด้วยเหตุผล มองเรื่องของอนาคต ซึ่งเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อน

น.ส.อรุณีกล่าวต่อว่า บอर्डกังวลเรื่องอนาคตของเงินประกันสังคมที่เงินเงินของผู้ประกันตนที่สะสมไว้ หากใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขที่ไม่รัดกุม ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เมื่อกองทุนไม่มีเงิน แต่ในปี 2564-2565 เกิดมีการว่างงานเป็นล้านๆ คน อาจว่ารัฐบาลจะมาย้ำให้เราหรือไม่ ถึงแม้ว่าแรงงานจะมีเจตนาดี แต่ประเด็นสำคัญโดยหลักการจะต้องชดเชยกันที่บอर्ड ประกันสังคมด้วยระบบไตรภาคี ซึ่งเราไม่สบายใจตั้งแต่บอर्डมีมติให้

จ่ายเงินกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย 50 เปอร์เซ็นต์ แต่ รมว.แรงงานใช้อำนาจเพิ่มให้เป็น 62 เปอร์เซ็นต์ เข้าใจว่า รมว.แรงงานห่วงใย แต่ต้องนึกถึงผู้ใช้แรงงานและนายจ้าง ซึ่งเป็นเจ้าของเงิน และมีรัฐบาลมาช่วยเหลือเพียงเล็กน้อย ฉะนั้นต้องพึงเสียงเจ้าของสิทธิคือผู้ประกันตนทั้ง 15 ล้านคน

★เตือน หม่อมเต่า ไม่พึงระวังมือ

“ขอว่า รมว.แรงงานอย่าทำให้กระบวนการแรงงานไม่สบายใจและมีความรู้สึกที่ว่าใช้อำนาจเกินเลย ไม่เช่นนั้นแรงงานอาจจะออกมาต่อต้าน แล้วท่านจะรู้สึกไม่สบายใจ เพราะกระบวนการแรงงานถือว่ามีความซื่อสัตย์ธรรมในการปกป้องเงินกองทุนประกันสังคมกองทุนว่างงานมีเพียงแค่ 160,000 ล้านบาท และมีกองทุนอื่นๆ ที่เป็นเชิงโครงสร้างมันจะบอกว่าเงินนั้นเหลือเยอะแล้วนำมาใช้ก่อนไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของกองทุนแล้วไม่ยอมให้ไปยุ่งเกี่ยว เพราะคาดหวังว่าเงินในส่วนนี้จะช่วยให้คนที่ทำงานมาชั่วชีวิตได้รับเงินบำนาญเพิ่มมากขึ้น” น.ส.อรุณีกล่าว

เมื่อถามว่าหากรัฐมนตรียังยืนยันเสนอเรื่องดังกล่าวให้ ครม.พิจารณา บอर्डจะมีมาตรการอย่างไร น.ส.อรุณีกล่าวว่า ถ้าทบอर्डประกันสังคมฝ่ายลูกจ้างและนายจ้างจะทำอะไรไม่ได้มาก แต่เมื่อเรายืนยันเจตนารมณ์คนงานจะรู้สึกว่าจะเวลาที่จำเป็นต้องออกมาปกป้องงบประมาณของ สปส. เพราะไม่อยากให้มือที่มองไม่เห็นมาถ่วงเอาไปโดยคิดหลักการ เข้าใจว่าขณะนี้ผู้ประกันตนเริ่มไม่สบายใจ หากมากกว่านี้อาจนำไปสู่การไม่ยอมและอาจเกิดมีขบวนการขึ้นได้ เชื่อว่าผู้ประกันตนจะปกป้องเงินกองทุนประกันสังคมด้วยพลังของเขาเอง

น.ส.อรุณีกล่าวต่อว่า หาก รมว.แรงงานอยากให้มีการเพิ่มเงินขีดเซเชเป็น 75 เปอร์เซ็นต์ ต้องแสดงบทบาทโดยทำเรื่องของบประมาณจากรัฐบาลจากนายกฯ ให้มาเติมเต็มในส่วนที่นอกเหนือจากที่บอर्डประกันสังคมมีมติไปก่อนหน้านั้น แม้กระทั่งที่รัฐบาลยังค้างชำระ รมว.แรงงานต้องไปแสดงเจตนารมณ์ เพราะเงินในกองทุนประกันสังคมเริ่มร่อยหรอแล้ว ที่ทำอยู่ขณะนี้คือรัฐบาลกำลังผลักดันให้กับ สปส.

★ผู้ตรวจฯ แนะนำตั้งช่วยนร.-นศ.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด

หัวข้อข่าว : คิวเฟส2-วันที่17พค. คลายอีก ตู้ออกปากยื่นเอง

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563

ฉบับที่ : 10755 หน้า : 1(ขวา), 7, 12

ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ขออารี
พล.อ.วิฑูรย์ รัชตะนันท์ ประธานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน พร้อมด้วยนายทัญญู ทิพนมฉา
รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจฯ และนายสมิ
มันคง ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 ประชุม
หารือร่วมกับนายลวรณ แสงสนิท ผอ.สำนัก
งานเศรษฐกิจการคลัง นายพรชัย สุริยะ
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการแก้ไข
ปัญหาเงินยืมชดเชย 5,000 บาท ในโครงการ
“เราไม่ทิ้งกัน”

จากนั้นได้ลงพื้นที่ดูรับเรื่องร้องเรียน
บริเวณกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อตรวจเยี่ยมการ
ทำงานของเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เดินทาง
มาปรึกษาปัญหาจากการยื่นขอรับสิทธิด้วย

พล.อ.วิฑูรย์กล่าวว่า ผู้ตรวจฯ ได้มีข้อ
เสนอแนะเพิ่มเติมคือ 1.ขอให้กระทรวงการ
คลังพิจารณาให้นักเรียน นักศึกษา เข้ามามี
ส่วนร่วมในลักษณะจิตอาสา เพื่อช่วยแนะนำ
หรือช่วยดำเนินการให้แก่ประชาชนที่มาขอ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ เกี่ยวกับมาตรการ
เยียวยาต่างๆ ของรัฐ ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ซึ่งในวันข้างหน้าอาจมีเหตุการณ์
ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก โดยเด็กนักเรียนนักศึกษา
เหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญเพราะมีความรู้และ
สามารถเข้าระบบออนไลน์ได้ดี สามารถช่วย
เหลือหรือทำแทนได้ โดยเฉพาะคนสูงวัยที่ไม่
คุ้นเคยกับระบบออนไลน์ 2. ในต้นเดือนก.ค.นี้
จะเปิดเทอมการศึกษาภาคแรก จึงขอให้ปลัด
กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงศึกษา
ธิการพิจารณามาตรการ ให้ความช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษา ที่ตนเองหรือผู้ปกครอง
ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการเรียน เช่น
ค่าบำรุงการศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน
นักศึกษา และอุปกรณ์การเรียนอื่นๆ เพื่อ
เตรียมการวางแผนหามาตรการช่วยเหลือ
ตั้งแต่ตอนนี้



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากเว็บไซต์ news.ch7.com

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

หัวข้อข่าว : ชาวสวนยางเฮ! ได้รับสิทธิเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท แนะรีบขึ้นทะเบียนกับ...



เกษตรกรชาวสวนยาง 5 ล้าน 7 แสน 7 หมื่นคน เตรียมยื่นขอชำระค่าประกันสุขภาพ และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จากเดิมรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 2 เดือน โดดยเกษตรกรได้ยื่นขอรับเงิน 15 ขณะเดียว

เชนอภิก ภาณุภรณ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ RAOT ประกาศข่าวดีว่า เกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับเงินเยียวยา 15,000 บาท โดยเกษตรกรต้องยื่น "เอกสารชาวสวนยาง" 3 รายการ และยื่นต่อเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

โดยเกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา 15,000 บาท ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เกษตรกรชาวสวนยางต้องยื่นเอกสาร 3 รายการ ได้แก่ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาโฉนดที่ดิน 3. สำเนาใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินจากลูกค้า เกษตรกรชาวสวนยางสามารถยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ของตนเอง

นายเชนอภิก ภาณุภรณ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ RAOT ประกาศข่าวดีว่า เกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับเงินเยียวยา 15,000 บาท โดยเกษตรกรต้องยื่น "เอกสารชาวสวนยาง" 3 รายการ และยื่นต่อเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เกษตรกรชาวสวนยางต้องยื่นเอกสาร 3 รายการ ได้แก่ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาโฉนดที่ดิน 3. สำเนาใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินจากลูกค้า เกษตรกรชาวสวนยางสามารถยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ของตนเอง

ข่าวอื่นในหมวด

- ตรวจอีกสถานที่ www.ราชไมตรี... 28.06
- สงขลาเปิด พบผู้เสียชีวิต... 4.76
- เผยล่องตาขอ ตรวจสถานกักกัน... 10.96
- พสกนิกร ฐิติใจฟ้าประทานคืน... 43.36



เตรียมสำหรับกลุ่มข่าว CH7HD Social News

รหัสข่าว: I-I200509001069

หน้า: 1/1



ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/สังคม

วันที่: จันทร์ 11 - พุธ 13 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 42

ฉบับที่: 5252

Col.Inch: 16.23

Ad Value: 21,910.50

ภาพขาว: ช่วยชุมชน

หน้า: 22(บนขวา)

PRValue (x3): 65,731.50

คลิป: สีสี่



ช่วยชุมชน - เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ร่วมกันดำเนินโครงการ "อาหารปลอดภัยจากใจ...สู่ชุมชน" ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารจากวิกฤตโควิด-19 ให้แก่ชุมชนแออัดในเขตบางพลัดและเขตบางกอกน้อย กทม. ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นอกรอบ

สนง.ที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานการเกษตร
ต่างประเทศ รายงาน
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ของคณะกรรมการยุโรปชุดใหม่ หลัง
นาย Ursula von der Leyen เข้าดำรง
ตำแหน่ง ทั้งภาพรวมการปรับเปลี่ยน
นโยบายด้านเศรษฐกิจ การค้า

ทั้งนี้ นาง Ursula von der Leyen
ประธานคณะกรรมการยุโรปคนใหม่
เป็นผู้นำหญิงคนแรกของสหภาพยุโรป
(อียู) ได้ประกาศแผนนโยบาย Green Deal
เป็นนโยบายการลดและต่อสู้กับสภาวะ
โลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ โดยมีจุดมุ่งหมายขับเคลื่อนยุโรป
สู่สังคมไร้การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใน
ปี ค.ศ. 2050 อีกทั้งยุโรปจะต้องเป็นผู้นำใน
เวทีโลกด้านอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
และเทคโนโลยีสะอาด เนื้อหาสำคัญ
10 ประการของ Green Deal มีดังนี้

1.การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

สหภาพยุโรปกำหนดเป้าหมายการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็น
ศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2050 ซึ่งระเบียบ
ดังกล่าวจะถูกบรรจุอยู่ในกฎหมายว่า
ด้วยสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะถูกนำเสนอ
ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2090

จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

เป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในแต่ละช่วงเวลา โดยปรับเปลี่ยนเป้าหมาย
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 40 เพิ่มเป็น
ร้อยละ 50-55 ภายในปี ค.ศ. 2030

คณะกรรมการยุโรปจะปรับปรุง
กฎระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ใหม่ เริ่มที่กฎระเบียบพลังงานทดแทน
(REC) กฎระเบียบประสิทธิภาพทาง
พลังงาน (EED) รวมถึงกฎระเบียบการ
ซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซคาร์บอน
ไดออกไซด์ (ETS) กฎระเบียบว่าด้วยการ
กำหนดสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศสมาชิก (ESR) และกฎระเบียบ

'อียู' ชู Green Deal นโยบายจัดการภาวะโลกร้อน

การใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงที่ดิน และ
ป่าไม้ (LULUCF) ซึ่งการแก้ไขกฎระเบียบ
แต่ละฉบับจะถูกนำเสนอในเดือนมีนาคม
ค.ศ. 2021

ในขณะที่แผนพลังงานอัจฉริยะที่จะ
รวมภาคส่วนพลังงานไฟฟ้า ก๊าซ และ
พลังงานความร้อนให้อยู่ในระบบเดียวกัน
จะนำเสนอปี ค.ศ. 2020 พร้อมโครงการ
ส่งเสริมใช้พลังงานลมนอกชายฝั่ง

2.แผนนโยบาย ศก.หมุนเวียนฉบับใหม่

แผนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนฉบับ
ใหม่จะถูกนำเสนอที่ประชุมในเดือนมีนาคม
ปี ค.ศ. 2020 โดยจะครอบคลุมประเด็น
ผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน วิธีการผลิตที่ลด
ใช้วัสดุและทรัพยากร และส่งเสริมการนำ
กลับมาใช้ใหม่ เช่น แบตเตอรี่ และยังให้
ความสำคัญต่ออุตสาหกรรมที่ปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสูง เช่น เหล็ก ซีเมนต์
สิ่งทอ โดยจะให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ด้วย
พลังงานสะอาด อย่างเช่น ไฮโดรเจน
ให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2030

3.การปรับปรุงอาคารบ้านเรือน

เพิ่มอัตราการปรับปรุงอาคาร โดย
เพิ่มเป็นจำนวนอย่างน้อย 2 ถึง 3 เท่า
จากปัจจุบันที่อยู่ร้อยละ 1

4.สังคมไร้มลพิษ

แผนนโยบาย Green Deal ต้องการสร้าง

สังคมที่ไร้มลพิษ ไม่ว่าจะเป็นอากาศ ดิน
และน้ำ ต้องปลอดจากสารมลพิษภายใน
ปี ค.ศ. 2050 โดยแผนนโยบายใหม่นี้
จะครอบคลุมถึงกลยุทธ์การจัดการสาร
เคมี เพื่อสร้างสังคมที่ปราศจากสารพิษ

5.ระบบนิเวศและความหลากหลาย ทางชีวภาพ

แผนกลยุทธ์ใหม่ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพจะถูกนำเสนอในเดือนมีนาคม
ค.ศ. 2020 ก่อนที่จะมีการจัดการประชุม
UN Biodiversity Summit ในเดือน
ตุลาคม ณ ประเทศจีน โดยภายใต้

แผนกลยุทธ์ใหม่ อียูต้องการเป็นผู้นำ
ในการพัฒนามาตรการเพื่อจัดการกับ
ปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เช่น มาตรการจัดการมลพิษดิน
และน้ำ และแผนกลยุทธ์ป่าไม้ฉบับใหม่
มุ่งเน้นการเพิ่มอัตราการปลูกป่าทั้งใน
เขตเมืองและชนบท กฎการใช้ฉลาก
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์การเกษตรที่กระบวนการ
ผลิตปราศจากการไม่ตัดไม้ทำลายป่า

6.แผนกลยุทธ์จากฟาร์มถึงปลายส้อม

แผนกลยุทธ์จากฟาร์มถึงปลายส้อม
จะถูกเสนอแก่ที่ประชุมในปี ค.ศ. 2020
เพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรรมสีเขียวเพื่อ
สุขภาพผู้บริโภค ลดการใช้ยาฆ่าแมลง
ปุ๋ยสารเคมี และยาต้านจุลชีพ

7.ภาคการขนส่ง

ปัจจุบันเป้าหมายการลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคการขนส่ง
ของสหภาพยุโรป อยู่ที่ 95gCO₂/km
ภายใน ค.ศ. 2021 สหภาพยุโรปมีความ
มุ่งมั่นที่จะลดระดับการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในภาคส่วนนี้เป็นศูนย์
ในช่วงปี ค.ศ. 2030 โดยจะกระตุ้นและ
ส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าจ่าย
ไฟ ภายในปี ค.ศ. 2025 และยังมีมุ่งเน้น
ใช้พลังงานทางเลือกเพื่อส่งเสริมความ
ยั่งยืนในอุตสาหกรรมการบิน การเดินเรือ
และการขนส่งโดยยานยนต์ขนาดใหญ่

8.การเงิน

สหภาพยุโรปเตรียมใช้เครื่องมือทาง
การเงิน Just Transition Mechanism
โดยจะระดมทุน 10 ล้านล้านยูโร เพื่อ
ช่วยประเทศ ภูมิภาค และภาคธุรกิจที่มี
ความเสี่ยงสูงสุด ที่ยังต้องพึ่งพาเชื้อเพลิง
ฟอสซิลเป็นหลัก แหล่งพลังงานหลัก แบ่งเป็น
3 ส่วน ได้แก่

- กองทุน Just Transition ส่งเสริม
การเปลี่ยนผ่านอย่างเป็นธรรม
- โครงการ InvestEU ซึ่งงบประมาณ

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/บทความ

วันที่: จันทร์ 11 - พุธ 13 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 42

ฉบับที่: 5252

หน้า: 16(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 57.12

Ad Value: 77,112

PRValue (x3): 231,336

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: นอกรอบ: 'อียู' ชู Green Deal นโยบายจัดการภาวะโลกร้อน

จะมาจากธนาคารเพื่อการลงทุนของยุโรป
- กองทุนธนาคารเพื่อการลงทุนของยุโรป
9.การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
ขอบเขตโครงการความร่วมมือด้าน
การวิจัยและนวัตกรรมของสหภาพยุโรป
ฉบับที่ 9 หรือ Horizon Europe ซึ่ง
มีงบประมาณ 100 ล้านล้านยูโร ช่วง
ปี ค.ศ. 2021-2027

10.ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

มุ่งใช้มาตรการทางการทูต ในการ
สนับสนุนแผนนโยบาย Green Deal ซึ่งหนึ่งใน
ในมาตรการ คือ ข้อเสนอการจัดเก็บภาษี
คาร์บอน ณ ชายแดน ให้เห็นประเทศอื่น ๆ
ทั่วโลกแสดงเจตจำนงสอดคล้องกัน
และจะป้องกันเศรษฐกิจในภูมิภาคจาก
การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

**ทร.ขอใช้ป่าสงวนฯ 4,600 ไร่
ตั้งกองพันต่อสู้อากาศยาน
อ่างคุ่มกันอีอีซี-มาบตาพุด**
ทัพเรือขอใช้ที่ป่าสงวนฯ จ.ระยอง 4,600 ไร่
ตั้งกองพันต่อสู้อากาศยานฯ อ่างคุ่มกันอีอีซี-
นิคมฯ มาบตาพุด ระบุกรมป่าไม้เคยอนุญาต
ตั้งแต่ปี 2532 (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

ทร.ขอใช้ป่า

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม รายงานข่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) แจ้งว่า พล.ร.ท.อนุชาติ อินทรเสน เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ ทำการแทน ผบ.ทร. ได้ทำหนังสือถึงนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เรื่องการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาห้วยมะหาด ป่าเขาอ่างยอ และป่าเขาครอก บริเวณพื้นที่เขาโกรกตะแบกและเขาเนินกระปรอก ในท้องที่ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง และ ต.สำนักกะท้อน ต.บ้านฉาง ต.พลา อ.บ้านฉาง

หนังสือดังกล่าวระบุว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) อนุญาตให้กองทัพเรือเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินภายในป่าสงวนฯ ป่าห้วยมะหาด ป่าเขาอ่างยอ และป่าเขาครอก (บริเวณเขาเนินกระปรอก และเขาห้วยมะหาด) ตั้งอยู่ในท้องที่ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง และ ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง รวมเนื้อที่ 2,558-2-75 ไร่ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2532-21 กันยายน 2562 ปัจจุบันกองทัพเรือกำลังจัดทำโครงการ

ป้องกันภัยทางอากาศในพื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) และบริเวณใกล้เคียง และเป็นที่ตั้งหน่วยป้องกันทางอากาศของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน และรักษาฝั่ง ทั้งในบริเวณพื้นที่เขาโกรกตะแบกเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ และบริเวณเขาเนินกระปรอก เนื้อที่ประมาณ 2,600 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 4,600 ไร่

ดังนั้นจึงมีความประสงค์ขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนฯ ในบริเวณดังกล่าว เนื้อที่ประมาณ 4,600 ไร่ ทั้งนี้มอบหมายให้รองผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นผู้รับมอบอำนาจจากกองทัพเรือในการยื่นขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าสงวนฯ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว

ขณะเดียวกันกรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 ยังได้มีหนังสือไปยังเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยระบุว่ากองทัพเรือมีโครงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณดังกล่าว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กองทัพเรือเคยได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อจัดตั้งกองพันต่อสู้อากาศยาน สำหรับป้องกันบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และขอให้เทศบาลเมืองมาบตาพุด พิจารณาตรวจสอบพื้นที่บริเวณดังกล่าวว่าจะมีผลก

กระทบกับหน่วยงานหรือราษฎรในพื้นที่หรือไม่ อย่างไร ซึ่งนายถวิล โทธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ได้มีหนังสือไปยังผู้นำชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในแต่ละชุมชนทราบ และพิจารณาตรวจสอบว่าจะได้รับผลกระทบจากการจัดตั้งกองพันต่อสู้อากาศยานฯหรือไม่ กรณีได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว ให้แจ้งเทศบาลเมืองมาบตาพุดทราบภายในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้

ด้านนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ก็เพิ่งเห็นหนังสือทางกองทัพเรือส่งมาที่กรมป่าไม้เมื่อไม่นานนี้เอง เบื้องต้น ตรวจสอบพื้นที่ป่าเขาห้วยมะหาด ป่าเขาอ่างยอ และป่าเขาครอกแล้ว เป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม อย่างไรก็ตาม การอนุญาตให้หน่วยงานราชการเข้าไปใช้พื้นที่นั้น ไม่ใช่อำนาจของอธิบดีกรมป่าไม้โดยตรง แต่อยู่ที่คณะกรรมการของกระทรวง ซึ่งมีปลัดทส. เป็นประธาน

นายจตุพร นุระพัฒน์ ปลัด ทส. กล่าวว่า เห็นหนังสือที่กองทัพเรือส่งไปยังกรมป่าไม้แล้ว แต่ยังไม่มีการส่งมายังกระทรวง คาดว่าคงอยู่ในกระบวนการทำงาน ซึ่งจะต้องตรวจสอบในรายละเอียดก่อน ไม่น่าจะเป็นเรื่องเดิมที่มีอยู่แล้ว แต่ ทร.ขอใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่า

คัด ข่าว กรอง คน



โครงการใจถึงใจสู้ภัยโควิด เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องอาจ คล้ามไพบูลย์
ชินินทร์ รุ่งแสง นราพัฒน์ แก้วทอง มอบอาหารปลอดภัยชุดดูแลสุขภาพ เจลล้างมือและหน้ากากอนามัยชนิดผ้า 12,000
ชุด ในโครงการใจถึงใจสู้ภัยโควิด แก่ผู้สูงอายุ ชุมชน เจ้าหน้าที่เขตและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เขตบางกอกน้อย และบางพลัด

ข่าวชั้น คนเข้ม

หนังสือพิมพ์ ข่าวสด ที่ขุดไส้ สิว สมอง เส้นนอน ฉบับนี้ตรงกับวัน อาทิตย์ที่ 10 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2563 แรม 4 ค่ำ เดือน 6 ปีชวด...● ปีนี้ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ประกอบ พิธีปลุกเสก เมล็ด พันธุ์ข้าวพระราชทานและพืชพันธุ์ต่างๆ ในวันที่ 10 พ.ค. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม อาภรณ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธาน ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมทั้งจัดพิธีหว่านข้าวในแปลง นาทดลอง สวนจิตรลดา ในวันที่ 11 พ.ค. เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทุกสาขาทั่วประเทศ โดย พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานในพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา ในเวลา 10.00 น. ...● ขาดทุนสะสมปีละหลายหมื่นล้าน แต่รัฐบาลยังยืนยัน อุ่มต่อไป เบื้องต้นกว่าครึ่งแสนล้าน ขณะที่ สภภาพ รัฐวิสาหกิจการบินไทย นำโดย นเรศ ฝั่งแย้ม ประธาน ออกใจยื่นหนังสือ ถึง นายกฯ หนู่น พินฟู แต่คัดค้านห้ามไม่ให้ แปรรูป โดยให้คงสภาพ รัฐวิสาหกิจ ต่อไป ช้างเป็น สายการบินแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังห้ามแตะ สวัสดิการ รวมถึง สิทธิประโยชน์ต่างๆ และต้องไม่กระทบพนักงาน ด้วย เป็นประเด็นที่ประชาชนเจ้าของเงินภาษีเฝ้าจับตา แล้วอดไม่ได้ให้ถึงถึง กนบริษัทนี้กลุ่มหนึ่ง ออกมาร่วมกันเป่านกหวีด จนได้ รัฐบาลทหาร ที่ เก่งด้านเดียวและยังอยู่ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้...● สูญเสีย ส.ส. ไปอีก 1 คน อิทธิรัตน์ จันทรสุนทร ส.ส.ลำปาง เขต 4 พรรคเพื่อไทย ติดเชื้อในกระแส เลือด ต้องเลือกตั้งซ่อมภายใน 45 วัน พลิกดูคะแนนผลการเลือกตั้งครั้งแล้ว อันดับ 2 เป็นของ วัฒนา สิทธิวัง จากพลังประชารัฐ ส่วนอันดับ 3 นั้น พิมพ์ ดารา ศิริสูง นักการเมืองสาวหน้าใหม่ พรรคอนาคตใหม่ เลือกตั้งซ่อม หนนี้ เพื่อไทย-ก้าวไกล ต้องคุยกันให้ตกลง...● ข่าวชั้น คนเข้ม วันนี้, 18.00 น. สวดพระอภิธรรม รศ.อัยยงค์ ปาณิกบุตร ศาลา 6 วัด ศิริพงษ์ธรรมนิมิต ซอยวัชรพล ฌาปนกิจ 12 พ.ค. สีโง่งเย็น...● เวลาเดียวกัน สวดพระอภิธรรม พล.อ.เทียนชัย สิริสัมพันธ์ ศาลา 9 วัดโสมนัสฯ จนถึง 13 พ.ค. ...● แจ้งเลื่อน Medlab Asia & Asia Health 2020 งานแสดง สินค้าและประชุมวิชาการทางการแพทย์นานาชาติ จากเดิม 10-12 มิ.ย. เป็น 28-30 ต.ค. อาคาร 5-7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี...● บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง อำนวยความสะดวกลูกค้าที่ ต้องการฝากส่งสิ่งของโดยเฉพาะหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ โทร. 1545...● โออิชิ เดลิเวอรี บริการจัดส่งอาหารผ่าน 2 ช่องทาง โทร.1773 และ ออนไลน์ www.oishidelivery.com ส่งครบ 200 บาท ส่งฟรีจนถึง 31 พ.ค.นี้...●

สันตะวา

ภัยแล้งปีนี้-อาการน่าเป็นห่วง 'กรมชลฯ' เปิดทอมไลน์รับมือ



ทามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้หลายคนเกือบลืมนึกไปว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังประสบภัยแล้งอย่างหนัก

ก่อนหน้านายกรัฐมนตรีสั่งการให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาดินแดนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

พิเศษ รายงาน

ตลอดจนเพื่อพิจารณาการจัดทำแผนงานและโครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และกรมชลประทาน ร่วมบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อดูแลได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น ขจัดปัญหาการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ น้ำประปา ไม้ให้ปัญหาน้ำ

ประปาขาดแคลนเกิดขึ้นซ้ำรอยอดีต

อย่างไรก็ตามด้วยปริมาณน้ำต้นทุนที่น้อยมากตั้งแต่ปลายปี 2562 ส่งผลให้ประมาณต้นปี 2563 น้ำประปาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีรสเค็ม รสกร่อยในบางพื้นที่

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่า สิ้นสุดฤดูแล้ง 30 เม.ย.2563 มีปริมาณน้ำในอ่างฯ ทั่วประเทศรวมกันประมาณ 35,421 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 47% ของความจุอ่างฯ

มีน้ำใช้การได้ประมาณ 11,742 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำรวมกัน 8,649 ล้าน ลบ.ม. หรือ 35% ของความจุอ่างฯ มีน้ำใช้การได้ประมาณ 1,953 ล้าน ลบ.ม.

การบริหารจัดการน้ำ ประมาณ 17,053 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 96% ของแผนจัดสรรน้ำฯ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการใช้น้ำตลอดฤดูแล้งรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,595 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 102% ของแผนฯ ถือได้ว่าการใช้น้ำเป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้งที่วางไว้

ช่วง 6 เดือนจากนี้ระหว่างพ.ค.-ค.ค.2563 เป็นอีกช่วงที่กรมชลประทานต้องบริหารจัดการน้ำฝน น้ำท่า และน้ำต้นทุนที่มีอยู่เดิมให้สมดุล เมื่อถึงแล้งหน้า 1 พ.ย. 2563-30 เม.ย.2564 จะได้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร ตลอดจนน้ำเพื่ออุตสาหกรรม

กรมชลประทานประเมินว่าจะเกิดสถานการณ์แล้งน้อยกว่า หรือปริมาณฝนตกชุกในบางพื้นที่ แม้กรมอุตุฯ จะประเมินปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั่วประเทศจะต่ำกว่าค่าปกติ 5% คาดว่าตลอดฤดูฝนปีนี้จะมียอดน้ำต้นทุนในวันที่ 1 พ.ย.2563 มากกว่าปี 2562 ประมาณ 3,500-5,000 ล้าน ลบ.ม.

คาดว่าฝนปี 2563 จะคล้ายปี 2538 ที่มีฝนตกทางตอนบนค่อนข้างมาก

กรมชลประทานเตรียมแผนการบริหารจัดการน้ำหากมีฝนตกในพื้นที่ตามการคาดการณ์ของกรมอุตุฯ ดังนี้

เดือนพ.ค. ปริมาณฝนปกติ เดือนมิ.ย. ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกและตะวันตก ปริมาณฝนปกติ ภาคอีสานและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝนต่ำกว่าค่าปกติ ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ฝนตกสูงกว่าค่าปกติ

เดือนก.ค. ปริมาณฝนต่ำกว่าปกติ และหลังจากนั้น ปริมาณฝนก็ต่ำกว่าค่าปกติไปจนถึงสูงกว่าค่าปกติกระจายในทุกภาค

“ก่อนหน้านี้มีความกังวลว่าไทยจะประสบปัญหาภัยแล้งทั้งปี แต่ตอนนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว รวมถึงจากการคาดการณ์ของกรมอุตุฯ คาดว่าในช่วงเดือนส.ค.-ก.ย. จะมีปรากฏการณ์ลานีญา ซึ่งจะช่วยให้คลี่คลายภัยแล้งได้ในระดับหนึ่ง แต่ประชาชนยังต้องช่วยกันประหยัดน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยหาภาชนะมาเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง อาทิ ถังน้ำ และโอ่ง เป็นต้น”

ด้าน นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่า มาตรการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2563 เพื่อให้ปริมาณน้ำมีเพียงพอสำหรับการใช้ตลอดฤดูฝนและเก็บกักไว้ใช้ในหน้าแล้งปี 2563/64 แบ่งเป็น 5 มาตรการ

- 1.การจัดสรรน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศให้เพียงพอตลอดทั้งปี

- 2.ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝน ให้ใช้น้ำฝนเป็นหลักและใช้น้ำชลประทานเสริมกรณีฝนทิ้งช่วง

- 3.บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยระบบชลประทาน

- 4.กักเก็บน้ำในเขื่อนให้มากที่สุด ไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์

เก็บกักน้ำต่ำสุด ตามช่วงเวลา เพื่อความมั่นคงด้านอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ

- และ 5.วางแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

แผนการจัดสรรน้ำและการปลูกพืชในฤดูฝนปี 2563 กรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำต้นทุนและความต้องการน้ำในการเพาะปลูกทั่วประเทศไว้ปริมาณ 31,351.50 ล้าน ลบ.ม. เพื่อเพาะปลูก 27.61 ล้านไร่

แบ่งเป็นการทำนาปี 16.79 ล้านไร่ เพาะปลูกพืชไร่พืชผัก 0.54 ล้านไร่ และพืชอื่นๆ 10.29 ล้านไร่

ทั้งนี้ เป็นการใช้น้ำในการเพาะปลูกในกลุ่มเจ้าพระยา 11,664.94 ล้าน ลบ.ม. เพื่อการเพาะปลูกทั้งหมด 10.57 ล้านไร่

แบ่งเป็นการทำนาปี 8.1 ล้านไร่ เพาะปลูกพืชไร่พืชผัก 0.18 ล้านไร่ พืชอื่นๆ 2.34 ล้านไร่ และคู่มน้ำแม่กลอง 4,768.89 ล้าน ลบ.ม. เพื่อการเพาะปลูกทั้งหมด 2.42 ล้านไร่ แบ่งเป็นการทำนาปี 0.90 ล้านไร่ เพาะปลูกพืชไร่พืชผัก 0.22 ล้านไร่ และพืชอื่นๆ 1.30 ล้านไร่

ข้อแนะนำในการเพาะปลูกข้าวนาปีในเขตชลประทาน แนะนำให้ปลูกเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน ประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพ.ค. 2563 และเมื่อมีปริมาณฝนตกอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการเติบโตของต้นข้าว

การเพาะปลูกในฤดูฝนให้น้ำฝนเป็นหลัก ควรใช้น้ำชลประทานเสริมหากเกิดกรณีฝนทิ้งช่วง หรือปริมาณฝนตกน้อยกว่าการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา

โดยภาคเหนือ 17 จังหวัด คาดว่าจะมีการทำนาปีประมาณ 5.13 ล้านไร่ รวมทั้งบางระกำในทีตอน

ภาคกลางและภาคตะวันตกจำนวน 16 จังหวัด คาดว่าจะทำนาปีประมาณ 5.86 ล้านไร่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 20 จังหวัด คาดว่าจะทำนาปีประมาณ 3.48 ล้านไร่

และภาคตะวันออกจำนวน 8 จังหวัด คาดว่าจะทำนาปีประมาณ 1.34 ล้านไร่

ขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจำนวน 8 จังหวัด คาดว่าจะทำนาปีประมาณ 0.96 ล้านไร่ ให้เริ่มปลูกข้าวได้ตั้งแต่ต้นเดือนต.ค. 2563

ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจำนวน 6 จังหวัด คาดว่าจะมีการทำนาปีประมาณ 0.03 ล้านไร่ แนะนำให้ปลูกข้าวไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนส.ค. 2563

อย่างไรก็ตามกลุ่มเจ้าพระยาปีนี้มีน้ำต้นทุนน้อยไม่เพียงพอส่งน้ำให้ 12 ทุ่งเจ้าพระยาตอนล่าง ครอบคลุมพื้นที่ 1,145 ล้านไร่ และโครงการบางระกำโมเดล ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายในเขตชลประทาน ในจังหวัดพิจิตร โลก และสุโขทัย 2.65 แสนไร่

เมื่อต้นเดือนมี.ค. เริ่มประชาสัมพันธ์การเตรียมเพาะปลูกข้าวนาปี

15 มี.ค. เริ่มส่งน้ำเข้าระบบชลประทาน

1 เม.ย. เริ่มเพาะปลูกข้าว

31 ก.ค. สิ้นสุดการส่งน้ำ

1-15 ต.ค. เป็นช่วงที่ต้องเก็บเกี่ยวหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จ

และระหว่าง 15 ต.ค.-31 ต.ค. เตรียมพื้นที่รองรับน้ำหลากประมาณ 400 ล้าน ลบ.ม.

ประเมินแล้วปีนี้ น่าจะยากลำบากกับการบริหารจัดการน้ำอีกปี เพราะจำเป็นต้องทำนาหลัอมเวลาเหมือนปี 2562 โดยการทำนาปีให้เริ่มทำนาเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งจะมีฝนสม่ำเสมอและมีน้ำในพื้นที่เพียงพอต่อการเตรียมแปลงปลูกข้าว เพื่อให้ใช้น้ำฝนในการทำนาปีเป็นหลัก

แต่น้ำในเขื่อนของกรมชลประทานจะเสริมกรณีฝนทิ้งช่วง

นี่คือสิ่งที่กรมชลประทานส่งสัญญาณเตือนเกษตรกร... ให้พักก่อน

แถมตบท้ายด้วยว่าหากชาวนาทำตามคำแนะนำของกรมชลประทานและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อเกิดความเสียหายต่อข้าวในนา ทั้งจากฝนแล้งหรือน้ำท่วม ภาครัฐจะจ่ายค่าชดเชยให้ตามระเบียบของทางการให้อุ่นน้ำ

13.4ล้านคนเฮ สืบดาห์หน้าแจกร5พันครบ เล็งช่วยตกหล่น1.7ล้านคน

“คลัง” แจงสืบดาห์หน้าโอนเงินเยียวยา 5 พันบาท ให้ 13.4 ล้านคน เล็งช่วยเพิ่มอีก 1.7 ล้านคน กลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จ เผย “อุตตม” สั่งดูแลชาวบ้านที่มาร้องทุกข์ อย่างดี เตรียมแจกหน้ากาก เจล อาหาร น้ำดื่ม ด้านกรมส่งเสริมการเกษตร ประสาน “กองทัพ” ช่วยขนส่ง-กระจาย ผลผลิตการเกษตร นำร่องข้าวอินทรีย์ จากอีสาน แลกอาหารทะเล ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการ รมว.คลัง กล่าวถึงความคืบหน้าจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์เยียวยา 5,000 บาท

▶▶▶ ต่อ : แจกร5พัน - หน้า 10

แจกร5พัน

จำนวน 13.4 ล้านคน โดยกระทรวงการคลัง ได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วกว่า 11 ล้านคน และจะจ่ายให้ครบ 13.4 ล้านคน ภายใน สืบดาห์หน้า ในส่วนของประชาชนที่มาร้องทุกข์ ที่กรมประชาสัมพันธ์ ส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเพราะข้อมูลบัตรประชาชน ไม่ถูกต้อง ครั้นถือว่า ลงทะเบียนไม่ผ่าน มีอยู่ประมาณ 1.7 ล้านคน ที่ไม่ได้เข้าไปสู่ กระบวนการคัดกรอง โดยกระทรวงการคลัง กำลังพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลืออยู่

นายธนกรกล่าวอีกว่า ในส่วนของ การเปิดรับร้องทุกข์จะเปิดไปจนถึงวันที่ 15 พ.ค.นี้ โดยคนได้เตรียมข่าวกล่องวันละ 1,000 กล่อง หน้ากากผ้า น้ำดื่ม และเจลแอลกอฮอล์ มาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนด้วย ซึ่งทาง

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง สั่งการให้ ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดี

เลขานุการ รมว.คลัง กล่าวถึงกรณี นายสุเทพ อู่อัน สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ออกมาเรียกร้องให้เปิดรับร้องทุกข์ที่ ต่างจังหวัดด้วยนั้นว่า เรื่องนี้ไม่ทราบว่ามีนายสุเทพ ไปอยู่ไหนมาจึงไม่รู้ว่าในต่างจังหวัดเราเปิด ให้ประชาชนไปร้องทุกข์ ที่ศูนย์ดำรงธรรม ทั่วประเทศ โดยมีคลังจังหวัด ประสานงาน ตนไม่เข้าใจจริงๆ ว่าทำไมนักการเมืองบางคน ออกมาตำหนิรัฐบาลได้ทุกวัน ทั้งที่ไม่เคยทำ ความดีอะไรให้กับประเทศชาติและประชาชน เลย ขณะที่รัฐบาลนี้ทำงานแก้ปัญหาโควิด-19 จนได้รับคำชมมากมายจากทั่วโลก

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ได้ประสานงานกับกองทัพบกและกองทัพ

อากาศ เพื่อขอความอนุเคราะห์การขนส่ง และกระจายผลผลิตทางการเกษตรให้ทั่วถึง ทุกจังหวัด รวมทั้งนำร่องทำโครงการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร โดยสำนักงานเกษตร จังหวัดยโสธร นำสินค้าข้าวอินทรีย์แลกเปลี่ยนกับสินค้าอาหารทะเลของ จ.ภูเก็ต ซึ่ง กองทัพอากาศขนส่ง นอกจากนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดต่างๆ เร่งช่วยเหลือเกษตรกร ในการกระจายผลผลิตผลไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ การจัดหาจุดจำหน่ายสินค้าภายในจังหวัด การจำหน่าย สินค้าให้ส่วนราชการในจังหวัด ห้างสรรพสินค้า บิมน้ำมัน การให้คำแนะนำเกษตรกรจำหน่าย ผ่านช่องทางออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ แหล่งผลิตไม้ผลคุณภาพดีของเกษตรกรทั้ง มะม่วง ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง การ เปิดประมูลสินค้าผลไม้

นายเข้มแข็งกล่าวอีกว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ห่วงใย เกษตรกร เนื่องจากขณะนี้ผลผลิตหลาย ชนิดออกสู่ตลาดโดยเฉพาะผลไม้ แต่เผชิญ สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จึงมอบ หมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรสั่งสำนักงาน เกษตรจังหวัดเร่งสำรวจสินค้าเกษตรในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผนกำหนด มาตรการและแนวทางสำหรับเตรียมการ ช่วยเหลือเกษตรกรทั้งขณะนี้ยังมีกระบวนของ โรคและการฟื้นฟูหลังโรคสงบตามนโยบาย ของรัฐบาล ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ สนับสนุนให้เกษตรกรจำหน่ายสินค้าในรูปแบบ ออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ การจัดหา จุดจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร รวมทั้ง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ปัญหา แบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่แล้ว

ขณะที่ นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวถึงการเปิดให้

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 9 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14256

หน้า: 1 (ขวา), 10

Col.Inch: 53.45 Ad Value: 48,105

PRValue (x3): 144,315

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 13.4 ล้านคนเสียสัปดาห์หน้าแจก 5 พันครอบครัวช่วยเหลือ 1.7 ล้านคน

เกษตรกรที่ไม่มีบัญชีของ ธ.ก.ส.มาแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นๆ ผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com เพื่อรับโอนเงินเยียวยา 5,000 บาทว่า ในวันแรกมีเกษตรกรแจ้งบัญชีแล้ว 2 แสนราย เหลือเกษตรกรที่ใช้บัญชีธนาคารอื่นแต่ยังไม่ได้แจ้งอีก 2 แสนราย โดย ธ.ก.ส.จะเปิดให้แจ้งบัญชีได้ถึง 13 พ.ค.นี้ เพื่อให้ ธ.ก.ส.นำข้อมูลไปตรวจสอบในระบบธนาคาร และประเดิมโอนเงิน 5,000 บาท ให้เกษตรกรวันแรกได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. เป็นต้นไป เฉลี่ยวันละ 1 ล้านคน

“ขออภัยว่า www.เยียวยาเกษตรกร.com มีไว้สำหรับแจ้งเลขที่บัญชีและตรวจสอบสถานะการโอนเงินเท่านั้น ไม่ได้เป็นเว็บที่เปิดให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนใหม่ โดยฝ่ายรับขึ้นทะเบียนเป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งขณะนี้ส่งข้อมูลมาให้ ธ.ก.ส.แล้ว 8.3 ล้านราย ซึ่งหลังจากนี้ธนาคารจะนำข้อมูลไปตรวจสอบเพิ่ม เพื่อไม่ให้มีข้อกัข้องการรับสิทธิ์อื่น เช่น มาตรการ 5,000 บาท จากเราไม่ทิ้งกัน ข้าราชการบำนาญ ประกันสังคม ซึ่งหากใครได้รับเงินช่วยเหลือไปแล้วก็จะไม่ได้รับเงินเยียวยาของเกษตรกรอีก”

สังฆราชเสด็จปลูกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าว

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีนี้จากเดิมสำนักพระราชวังได้กำหนดให้ประกอบพระราชพิธีในวันที่ 10 และวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 โดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพืชพันธุ์ต่างๆ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 โดยนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานในฤดูทำนาปี 2562 และพันธุ์พืชต่างๆ มาเข้าประกอบพิธี พร้อมทั้งพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลองสวนจิตรลดา ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทุกสาขาทั่วประเทศ

นายอนันต์กล่าวว่า ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดอาราธนาให้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานในการประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพืชพันธุ์ต่างๆ พร้อม

ทั้งพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ เป็นประธานฝ่ายพราหมณ์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 โดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระคันธาราชฎาใหญ่ (ประทับนั่ง) และพระคันธาราชฎาเล็ก (ประทับนั่ง) ที่ประดิษฐาน ณ หอพระคันธาราชฎา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประธานในพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพืชพันธุ์ต่างๆ พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพืชพันธุ์ต่างๆ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. และปฏิบัติหน้าที่ประธานในพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลองสวนจิตรลดา ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. โดยมี ปลัดกระทรวงเกษตรเป็นผู้หว่านข้าว เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีพุทธศักราช 2564

ห่วงอีก3เดือนคนไม่มีกิน

● สั่งตั้ง2กองทุน5.5หมื่นล.อุ้ม

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ภายหลังหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สภาเกษตรกรแห่งชาติ กองทุนหมู่บ้าน ว่าเป็นการหารือเพื่อขยายเกษตรกร และกำหนดแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก และภาคการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และแผนการใช้เงินใน พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เพิ่มเติม เพราะคาดว่าช่วง 3 เดือนข้างหน้า เศรษฐกิจไทยไตรมาสสองจะหนักกว่าไตรมาสแรก ซึ่งคนบางส่วนไม่มีงาน ไม่มีเงินพอเลี้ยงชีพ ดังนั้น ต้องทำแผนดูแลรับมือไว้ล่วงหน้าซึ่งจะเสนอเข้า ครม.ได้ภายในเดือน พ.ค. นี้ และเร่งทำเงินลงสู่ระบบได้เดือน มิ.ย. นี้

นายอุดม ต้วนายน รมว.คลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลัง กำลังจัดตั้งกองทุนขึ้นมาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด เพิ่มเติม 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากภาคเกษตรกร วงเงิน 5.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งมี ธ.ก.ส.ดูแล และอีกกองทุนสนับสนุนแหล่งเงินให้เอสเอ็มอี ธุรกิจรายย่อย ที่ประสบปัญหาเข้าไม่ถึงแหล่งเงินกู้ในระบบ หรือไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้เข้าถึงแหล่งเงินประคองธุรกิจได้ มีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ศึกษาว่าจะช่วยเป็นเงินกู้ เงินให้เปล่า และเงินโอนรายละเอียด ได้ข้อสรุปสัปดาห์หน้า

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่าธนาคารได้เสนอขอ

ใช้ พ.ร.ก.กู้เงิน 55,000 ล้านบาท มาจัดกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและธุรกิจชุมชนสร้างไทย เพื่อเข้าไปช่วยธุรกิจชุมชน เอสเอ็มอีเกษตร ให้ลงทุนขยายการผลิต และจ้างแรงงานในท้องถิ่นเพิ่มเติม เพื่อรับมือภาคแรงงานที่กำลังตกงานและย้ายถิ่นฐานจากในเมืองกลับไปชนบท 1.7 ล้านคน โดยกองทุนนี้จะเข้าไปสนับสนุนเงินทุนแบบให้เปล่าแก่ธุรกิจชุมชน สหกรณ์ ท้องถิ่นเกี่ยวกับชุมชน สูงสุดถึง 50% ของแผนธุรกิจและแผนจ้างงาน

ยกตัวอย่างชุมชนที่มีแผนซื้อเครื่องจักรหรือจ้างงานเพิ่ม 1 ล้านบาท สามารถขอเงินสนับสนุนให้เปล่าจากกองทุนได้สูงสุด 50% หรือ 5 แสนบาท ส่วนที่เหลืออีก 5 แสนบาทสามารถใช้เงินทุนของตัวเองหรือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจาก ธ.ก.ส.ได้ แต่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และมีแผนการจ้างงานที่กำหนด ซึ่งเรื่องนี้ได้รับเห็นชอบในหลักการแล้ว แต่จะต้องทำรายละเอียดเพิ่มเพื่อ



เสนอเข้าคณะกรรมการ ร.ก.ส. คณะกรรมการกึ่งกลางโครงการกู้เงิน 1 ล้านล้าน และ ครม. ซึ่งระหว่างนี้อาจมีการเปลี่ยนรายละเอียดได้

“แนวทางช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากจากโควิดของ ร.ก.ส. จะทำ 2 ส่วน ส่วนแรกผ่านการจัดตั้งกองทุนฯ ขอนเงินไป 55,000 ล้านบาท อีกส่วนเป็นการปล่อยกู้ทั้งปีอีก 4.8 แสนล้านบาท โดยเน้นช่วยผู้รับผลกระทบโควิด 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ชาวบ้านทั่วไปให้มีความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชน เช่น มีความรู้ปลูกผัก เลี้ยงไก่ จับปลา ได้ 8 แสนคน 2. วิสาหกิจชุมชน ให้ปรับเปลี่ยนการผลิต 1.6 หมื่นแห่ง และสร้างสถาบัน

เกษตรกร ท้องเที่ยวชุมชน

อีก 7,255 แห่ง ซึ่งจะ

ก่อให้เกิดการจ้างงานได้

มากกว่า 1 ล้านคน” สำหรับ

วงเงินกู้ที่ ร.ก.ส.เตรียมไว้

4.8 แสนล้านบาท ประกอบด้วย

สินเชื่อฉุกเฉิน 20,000

ล้านบาท สินเชื่อพอเพียง

เพื่อเลี้ยงชีพ 10,000 ล้านบาท สิน

เชื่อ นิว เจนอีกบ้านเกิด 60,000 ล้านบาท

สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย 50,000 ล้าน

บาท สินเชื่อผู้ประกอบการเกษตร 40,000

ล้านบาท และสินเชื่อระยะสั้นสำหรับ

ฤดูกาลใหม่ 300,000 ล้านบาท.